



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒๓๐ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙
และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอน้อย พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย :-

คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย	รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา	รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่	รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา	รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ส่วนกลางและทุกวิทยาเขต)	
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และจัดสัมมนาทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัย	ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา	ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา	รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา	
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ฝ่ายวิชาการ	
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ	รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ	หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา	หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, รศ.ดร.	พระปลัดสรวิชัย อภิบุญโญ, ผศ.ดร.
พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ	พระมหาอภัย ฐิตวิริโย
พระมหานพรัตน์ อภิขชโว	พระมหาวินัย วชิรเมธี
พระมหาอาศิร วชิรนาโค	พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปญโญ, ดร.
รศ.ดร.सानุ มหัทธนาตุล	รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย
รศ.ดร.กฤต ศรียะอาจ	รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
รศ.ดร.สุเทพ พรหมเลิศ	ผศ.ดร.มนตรี สิริโรจนานันท์
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ	ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
ผศ.ดร.บุญเลิศ โอธูสู	ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
ผศ.ดร.พิชพิบูลย์ ทองเกลี้ยง	ดร.ดวงกมล ทองคนารักษ์
ดร.วรพันธุ์ แยมหงษ์ปภา	ดร.ศักดิ์ชัย สักกะบุชา
ดร.สันทัต จันทร์ทาทอง	ดร.สุทธิดา พาดฤทธิ์
นายทศพร ศรีคำ	นายสังวร อ่อนสนิท
นายสุทัศน์ สงค์สุข	นางสาวอุบลวรรณ กลิ่นจ้อย
นายธนสิทธิ์ ฉัตรสุวรรณ	นางสาวกนกอร ลำเลิศ

นางสาวอรทัย สำมะณี	นางสาวณิชชาภัทร เกิดฤทธิ
นางสาวอรชร เมาระศรี	นางสาวปฎิภา เดชฤทธิวิษณะ
นางสาวฉัตรแก้ว ทองเชื้อ	นางสาวอรรวรรณ โตปฐมวงศ์
นางสาวเจริญรัตน์ พงศ์พิพัฒน์พัทธ์	นายประสพ สุระพินิจ
นายธวัชชัย จงสันติกัลป์	Mr.Howel Nicroas Lewis
Prof.Dr.Frank Hoffman	Ven.Dr.Neminda
ผู้อำนวยการกองวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุขญา ศิริธัญกร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิลป์ชัย วงษ์จำนงค์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาธิติ อนุภทโท	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาทรงชัย วิชยเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาศรายุทธ ฐิตเมโธ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระวิฑูรย์ ฐานงกโร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายขวัญฤตระกูล บุทธิจักร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมควร ถ้วนนอก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสังเวียน พูเพื่อง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมบูรณ์ เฟ่งพิศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุภฐาน สุดาจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจำง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุจิตรา ขวดรัมย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐาณิชนญาณ์ มัควัลย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายไวยพนธ์ ปรารธนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศักดิ์รพี พันพา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวภคินีจ พิมาพา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :-

๑. ยกร่างคำกล่าวถวายรายงาน และทำหนังสือกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพื่อทรงโปรดประทานพระโอวาทในพิธี
๒. จัดเตรียมหนังสือที่ระลึกเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราช
๓. จัดทำหนังสือสูจิบัตร เพื่อแจกในงาน โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง คือกำหนดการ พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช ทั้งคำกล่าวรายงานของอธิการบดี
๔. จัดทำหนังสือวารสาร และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ และทางเว็บไซต์
๕. จัดสัมมนาทางวิชาการ
๖. เชิญวิทยากรและผู้เสวนาทางวิชาการ
๗. เชิญพิธีกรทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๘. จัดทำหนังสือรวมบทความหรือสารนิพนธ์ ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ และทางเว็บไซต์
๙. ถอดเทปกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
๑๐. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระมหาฉัตรชัย ธรรมารเมธี	พระครูปลัดสมเกียรติ กิตติญาโณ
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงกูโร, ดร.	พระมหาศุภกิจ สุภกิจโจ
นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล	นายเสนห์ แสงรัมย์
นายธนิศร์ มีชื่อ	นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา
ว่าที่ร้อยตรีภคฤทมาส บุญภักโย	นางสาวมินตรา กาลนิล
นางสาวนภัสสร กัลปนาท	นายสุพันธ์ แสนสี
นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์	นางสาวลลิตา หวังสุขใจ
นายเรืองยศ หวังสุขใจ	นายณัฐภพ อุปะทุม
นายวรวิทย์ รมังมอญ	นายสมัคร นามอรรถ
นางสาววรภาพร แสงสี	นางสาวทัศนีย์ อโรคา
พระมหาบัณฑิต ปณฺชิตเมธี, ดร.	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาพีช อธิปญโญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาอนุชา กาญจนโน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาถาวร ถาวรเมธี ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกษม ประกอบดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนา นารี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายแสงสุรี ทองมาก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่:-

๑. ประดับธงตรา มจร หรือ ธรรมจักร ตามอาคารต่าง ๆ และบริเวณมหาวิทยาลัย
๒. ประดับห้องที่ประทับ ห้องรับรอง แก้วอิฐุ์รับแขก เตรียมโต๊ะ และสมุดลงพระนาม และ

จัดเตรียมทาง

ลาดพระบาทเสด็จเข้าอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา และบริเวณข้างอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา จัดห้องน้ำและ
อุปกรณ์ในห้องน้ำให้ครบถ้วน

๓. จัดที่นั่งภายในห้องประชุมอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา พร้อมติดที่นั่งผู้บริหารระดับสูง ที่นั่งแขก
ผู้มีเกียรติ แขกผู้ใหญ่ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ และอื่น ๆ

๓.๑ จัดดอกไม้ ตกแต่งเวที ที่ประทับ ห้องรับรอง จัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา เวที และรอบ ๆ
หอประชุม หน้าลิฟต์ทั้งสองชั้น

๓.๒ จัดแม่บ้านทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ตลอดงาน

๔. จัดหาเครื่องสแกน/ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ติดตาม ประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมงาน
๕. ตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับหน้าป้ายมหาวิทยาลัย เกาะกลางถนน ถึง อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
๖. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมไฟฟ้าฉุกเฉิน
๗. จัดหาน้ำประปาสำรอง กรณีน้ำไม่ไหล
๘. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล	พระครูสมุห์ธนพล กิตติธโร
พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ	พระเทวา รตนโชโต
พระมหาประยุทธ์ ภูริปโย	พระมหาไพโรจน์ กนโก
พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฒโธ	พระมหาบุญเกิด กตเวที, ดร.
พระจวน สิริวิฑฒโน	นายศรี แก้วงาม
นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่	นางสาวศิริินภา กองวิสกุลณี
นางสาวยศวดี อารมณดี	นางนวพร เอะเวอร์เรทท์
นางสาวเนตรนภา จรรยา	นางณชิตา แก้วทองใหญ่
นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม	นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม
นายปัญญา นราพันธ์	นายนพดล เพ็ญประชุม
นายอภิชาติ รอดนิยม	นายอรรถพล อิมวิไลวรรณ
นายไกรสร ราชนิจ	นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ

นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข	นางสาวสไบทอง ลือจันดา
นายเรืองยศ หวังสุขใจ	นายวิโรจน์ หลอมนาค
นายวีรวัฒน์ แก้วทองใหญ่	นายกรนันทน์ ชันวัง
นายบุญล้อม วิปุระ	นายณพนธ์ ทองยวง
นายวรวุฒิ ศรีสลัด	ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ สิงห์เดช
นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา	นายสุรวงศ์ ศรคำรณ
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ (นายสมหมาย สุภชาติ)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ (นางสาวมินตรา กาลนิล)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :-

๑. เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กำหนดการต่าง ๆ จุดบริการ การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ให้กับแขกในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ
๒. จัดเตรียมระบบแสง เสียงและโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในห้องประชุม ควบคุมและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณหอประชุม และภายในห้องประชุม
๓. ถ่ายทอดสัญญาณ ภาพ เสียง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำป้ายบอกทาง ภายนอกมหาวิทยาลัย
๕. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายปฎิคมภายในประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระครูสิริรัตนบัณฑิต, ผศ.ดร.	พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ, ผศ.ดร.
พระครูภาวนาวรบัณฑิต, วิ. ดร.	พระวชิรวิชญ์ ฐิตวิโส ดร.
พระมหาบุญเกิด ปญญาปฐุฒิ, ผศ.ดร.	พระวิเชียร ปรีชาโน ผศ.ดร.
พระมหาฉันท จิรเมธี, ผศ.	พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรังกุโร, ดร.	พระครูสังฆรักษ์เกษภา โชติมนโต
พระมหาแสงตะวัน ขนติเมธี	รศ.ดร.ณัฏฐ์ ศรีดี
ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีรโรจน์	รศ.ดร.ประยูร สุขะใจ
ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมลเศ	ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา	นายสมศักดิ์ สุขเพ็ง
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา	รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข	ดร.สายหยุด มีฤกษ์
ผศ.ดร.อิทธิเทพ ผาหา	ผศ.ดร.พิรพีบูลย์ ทองเกลี้ยง
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด	ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี	ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต
ผศ.ดร.เอนก ไยอินทร์	นายสมหมาย สุภาจิต
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์	นายปัญญา สามัญ

ดร.จักษุฐาปนิษฐ ปุญญฤทธิ์	นายพิพัฒน์ แก้วใส
นายแสงสุรี ทองมาก	นายเสวก นกอินทรีย์
นางสาวอโนทัย บุญทัน	นายพิชิต เซาว์ชาญ
นายถาวร ภูเขา	ดร.เฉลิมชัย แก้วกัณฑ์
นายศักดิ์ดา งานหมั่น	นายพรชัย เกษรัมย์
นายดาวเหนือ บุตรสีทา	นายจำมัยน์ ลุงเฮือง
นายอภิวัฒน์ สันฐาน	นายสุวิทย์ แซ่วรัมย์
นางสายชล ชัยชนะ	นางสาวปวีณา สิงห์คำคา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต (ส่วนภูมิภาค)	สมาชิกสภานิสิต มจร (ส่วนกลาง)
คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง)	ชมรมนิสิต มจร (ส่วนกลาง)
คณะอนุกรรมการบริหารหอพักนิสิต	
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูพิมลสรกิจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสังคม กิตติญาโณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธีรวิทย์ คุตตจิตโต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหากันตพัฒน์ สุเมโธ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระสุเมธ สุเมโธ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระคุณากร ปิยจาโร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Ven. Yea Wa Ta	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบัญชา นารี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัชวาลย์ เทียงเป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเกรียงไกร พัฒน์โชติ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายรุ่งชาติ สมานทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :

๑. จัดรถรับส่งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมงานจากกรุงเทพมหานคร กำหนดผู้กำกับดูแลและผู้ประสานงานประจำรถทุกคัน
๒. ประสานฝ่ายจราจร เพื่อร่วมกำหนดจุดจอด รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมงาน
๓. จัดสถานที่หน่วยปฐมพยาบาลพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา และประสานขออนุมัติใช้สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือดูแลรักษาเบื้องต้นตามที่แพทย์มีคำสั่งวินิจฉัย โดยประสานงานกับฝ่ายจัดสถานที่และพิธีกรรม
๔. ประสานรถฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยพร้อมคนขับ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสานกับงานโรงพยาบาล หากต้องการความช่วยเหลือ
๕. กำหนดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบ และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต่างประเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร.	พระครูใบฎีกาแสงเอื้อง นรินโท, ดร.
พระมหาไพฑูรย์ ปนตนนโท, ดร.	พระวชิรวิชญ์ ฐิตวิโส, ดร.
พระปลัดระพีณ พุทธิสารโร, ผศ.ดร.	พระครูปลัดสมเกียรติ กิตติญาโณ
พระมหาอนุชา กาญจน์	พระมหาเสรีชน นริสโร, ดร.
พระครูปลัดโยธิน โชติธมโม	พระมหาศุภกิจ สุภกิจโจ
พระมหาทองเก็บ ญาณพล, ดร.	พระครูธรรมธรรวเดชา อคฺคเตโช, ดร.
พระครูสังฆกิจวิริยะ, ดร.	พระมหาชยยุทธ ธีรธมโม, ดร.
พระมหาภราดร ภูริสโร, ดร.	พระมหาอาศิร วชิรนาโค
ชมรมนิสิตต่างประเทศ	รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ	ผศ.ดร.หิรัญภรณ์ แก่นท้าว
ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน	ดร.วีระพงษ์ แพงคำฮัก
ดร.สายหยุด มีฤกษ์	นายอานนท์ นรมาตร์
นางสาวอินทัย บุญทัน	นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
นายเสวก นกอินทรีย์	นางสาววิภา สิงห์คำคา
นางสาวณัฐฐา เอี้ยวคะนอง	นายสุวิทย์ แซ่วรัมย์
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต	คณหมู่บ้านพลัม
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑	
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐	
ผู้อำนวยการทำอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	
ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ทำอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสุเทพ สุวฑฺฒโน, ดร.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูใบฎีกาชนพล วรสีหพล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พระมหากษัตริย์ กิติติภโท	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระคำเสา สุจิตโต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระปลัดสิทธิกร ฐิติสมปโน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระครูสังฆรักษ์วิชัย วิชโย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระภานุเดช สีลเตโช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระบุญหลาย อภิปัญญา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Ven.sokha khom	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สามเณรณรงค์ศักดิ์ ศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สามเณรณัฐธิชา ทศบุตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสาคร ธรรมที	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศิโรตม วชิรวราภรณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสรวรราช ปรีกโกมตม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธานินท์ เมียส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายลิขิต บุญละคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปวีณา สิงห์คำคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอรรวรรณ ไตปฐมวงศ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :-

๑. จัดทำหนังสือถึงผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องรับรองพิเศษ (VIP) และขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ อาคันตุกะที่มาร่วมงาน

๒. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อขอความอนุเคราะห์การใช้พื้นที่สำหรับจอดรถรับส่งและพื้นที่ในการต้อนรับอาคันตุกะ

๓. ศึกษาข้อมูลเที่ยวบินเกี่ยวกับอาคันตุกะที่มาร่วมงาน และเตรียมวางแผนงานการต้อนรับ

๔. ประสานงานและอำนวยความสะดวกต้อนรับอาคันตุกะที่สนามบิน (Airport), ที่พัก, อาคาร มวก.

๔๘ พรรษา มจร, ห้องประชุม UN และพุทธมณฑล

๕. ประสานเรื่องอาหาร สถานที่ฉัน/รับประทานอาหาร และพาไปยังสถานที่เมื่อถึงเวลา

๖. ประสานพาคณะอาคันตุกะไปยังที่นั่งในห้องประชุมอาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ห้องประชุม UN

๗. ประสานพาคณะอาคันตุกะไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่พุทธมณฑล ร่วมกับสำนักงาน
พระพุทธศาสนาฯ
๘. ประสานงานเรื่องเวลาและสถานที่พร้อมพาไปถ่ายภาพหมู่ เสร็จแล้วส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับ
๙. จัดหาผู้กำกับดูแลประจำรถรับส่งแขกต่างประเทศแต่ละคัน ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
๑๐. ประสานงาน อำนวยความสะดวก จัดหาที่พัก สำหรับผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยจากทุกทวีป
๑๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม	รองประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวินวาทิตย์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการอธิธรรมโชติกะวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
พระอาจารย์สมชาย นนทโก	รองประธานกรรมการ
แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีศพร วชิระบำเพ็ญ	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีณัฐญารรณ เปรมสกุล	รองประธานกรรมการ
ดร.แม่ชีระเปียบ ธิรญาณี	รองประธานกรรมการ
ดร.ศรีเพ็ญ จัตูหะศรี	รองประธานกรรมการ
อ.นงลักษณ์ อีสโร	รองประธานกรรมการ
ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง มูลนิธิร่วมกตัญญู	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระครูศรีนคัมพิทักษ์,วิ.	พระครูธีรธรรมบัณฑิต
พระครูสุนทรธรรมบัณฑิต	พระครูภาวนาวัดมนบัณฑิต วิ. ผศ.ดร.
พระมหาสมเกียรติ ยุติดีโก, ดร.	พระสมุห์โกมิน จนทาโก, ดร.
พระระพิน สีลธโร,ดร	พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฒโธ
พระเจษฎา จิตตกาโร	พระอภิรักษ์ อภินนโท
คณะญาติธรรม รายการ”เสียงธรรมสว่างใจ”	ผศ.ดร.นวลวรรณ พูลสวัสดิ์

หน้าที :-

๑. กำหนดสถานที่ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในหอประชุม มวก.48 พรรษา ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และพิธีกรรม
๒. จัดเตรียมอาหารเช้า - เพล อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับพระภิกษุสามเณร ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เข้าร่วมงาน
๓. จัดเตรียมอาหารมังสวิรัต อาหารเจ สำหรับแขกต่างประเทศ โดยประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ
๔. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและงานจราจร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	ประธานกรรมการ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์สิน	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังน้อย	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระเมธีวัชรประชาทร, ดร.	พระอุดมบัณฑิต,ดร.
พระครูโอภาสพนนทกิตติ, ผศ.ดร.	พระครูศรีกิตติโรดม,ดร.
พระครูวิมลสุวรรณากร, ผศ.ดร.	พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ผศ.ดร.
พระมหาชาติชาย ปญญาวิชโร	พระครูสุตวุฒิกุณบัณฑิต, ผศ.ดร.
พระครูธรรมธรรฐาพร ปภัสสรโร	พระครูปลัดวรวัดน์ วรวทมน, ดร.
พระคมสัน จิตเมธโม, ผศ.	พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรังกุโร, ดร.

พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชีโต, ผศ.ดร.
 พระมหาสุพัฒน์ นนุทปัญญา, ดร.
 พระมหาวันเฉลิม สุวทิตตเมธี
 พระมหาสมัคร อติภทโท
 พระพลวัฒน์ สพล
 รศ.ดร.พิเชฐ ทังโต
 รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
 รศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข
 รศ.ดร.อภิญา ฉัตรช่อฟ้า
 ผศ.ดร.หัตถุภรณ์ แก่นท้าว
 ผศ.ดร.ธิดาวุฒิ หมั่นมี
 ผศ.ดร.ยุพธนา ปราณีต
 ผศ.ดร.เอนก ไยอินทร์
 ผศ.ดร.บวร ชมขุนศรี
 ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์
 ผศ.ดร.ปณิตดา รักษาแก้ว
 ผศ.ดร.สุภัทรชัย สีสะไบ
 อ.ดร.สุวรา นาคยศ
 อ.ดร.ทักษิณ ประชามอญ
 อ.ดร.กำพล สีโท
 อ.ดร.พรทิพย์ เตชสมบูรณากิจ
 อ.ดร.สุดธิดา พาดฤทธิ
 อ.สนธิญาณ รักษาภักดิ์
 อ.ดาวเหนือ บุตรสีทา
 อ.จ๋ามยุ่น ลุงเฮือง
 อ.สุวิทย์ แชวรัมย์
 ดร.ประดิสสิษฐ์ ประคองสาย
 นายกิตติ นงนุช
 นายเสวก นกอินทรีย์

พระปลัดสมนึก อธิปัญญา, ดร.
 พระมหาสมชาย ขนติสรโณ
 พระมหาเกียรติพงษ์ อภิสัทโธ
 พระมหาปริญญา สุปริญญาเมธี
 รศ.ดร.โกนิฐ์ ศรีทอง
 รศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์
 รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
 รศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา
 รศ.อนุภูมิ โชวเกษม
 ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื่อ
 ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
 ผศ.ดร.สุรียา รักษาเมือง
 ผศ.ดร.เดชา กัปปโก
 ผศ.ดร.สมบัติ นามบุรี
 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว
 ผศ.ดร.นิกร ศรีราช
 ผศ.สมศักดิ์ สุกเพ็ง
 อ.ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล
 อ.ดร.กาญจนา ดำจตุ
 อ.ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง
 อ.ดร.ขวัญชนก เหล่าสุนทร
 อ.พิพัฒน์ มโนรัตน์
 อ.ปริญญา นิกรกุล
 อ.เดชอุดม แสงบุญ
 อ.มารุตพงศ์ มาสิงห์
 ดร.กรกต ชาบัณชิต
 นางสาวกมลกานต์ มั่นหมาย
 นายวีรวัฒน์ แสนชัย
 นางสาวกาญจนา บุญเรือง

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญปกครอง	นางสาวสุกัญญา แจ่มนคร
นางสาวชญาอนุช สามัญญ	นางสาวเรวดี จรรยา
นายพลวัฒน์ สีทา	นายกิติพัช คำสุข
นางสาววรรณพณี สุวรรณจิรไพศาล	นางสาวกชพรรณ บุญเทียน
นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์	นายนเรศ ฤทธิเดช
นางสาวจิราพร อรรถารส	นางสาวจิตรพร ทองอยู่
นายณรงค์ชัย คงเพชร	นางแตงล้าน มามะณี
นางสาวสมฤทัย บุญคำมูล	นางสาวสินจัย บุญทศ
นายอนุชา ป้อมคำ	นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาลาคะ
นางสาวณัฐกาญจน์ ชมเชย	นายสุทา ขอवादกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร	เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังน้อย
อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มจร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองนิติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ (นายแสงสุรี ทองมาก)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภา สิงห์คำคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐญา เอี้ยวคนอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :

๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดการจราจรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ทั้งก่อน – หลังงาน
๒. จัดทำแผนผังการใช้สถานที่จัดงานและจอดรถ จัดทำป้ายบอกทาง ภายในมหาวิทยาลัย
๓. จัดการจราจรเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัย กำหนดที่จอดรถยนต์ รถตู้ รถบัส และรถยนต์ใน ขบวนเสด็จ
๔. จัดระเบียบและแนวทางการป้องกันแม่ค้าขายของภายนอกมิให้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
๕. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนยุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านแผนแผนงบประมาณ	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ้อขุนผาเมือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ตาก	
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณบالیเถรวาทราชวิทยาลัย	
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๒ ฝ่าย	รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ๒ ฝ่าย
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ๒ ฝ่าย	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ๒ ฝ่าย
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ๒ ฝ่าย	หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต	หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา	หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา	หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	พระครูธรรมบาลพิจิตร, ดร.
พระครูปลัดประวิทย์ วรรณโม, ดร.	พระครูโสภณวีรานูวัตร, ผศ.ดร.
พระครูสังฆวิสุทธานุ, ดร.	พระครูสมุห์ชินนรวัตร, ดร.
พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต, ดร.	พระมหานันทภรณ์ ปิยภาณี, ผศ.ดร.
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ผศ.ดร.	พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร.
พระมหาศตวรรษ คมภีร์เมโธ	รศ.ดร.สุเทพ พรหมเลิศ
รศ.ดร.พิเชษฐ หังโต	ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื่อ

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิ์ธีรโรจน์
 ผศ.ดร. ยุทธนา พูนเกิดมะเรียง
 ผศ.ดร.คงสฤษดิ์ แผงทรัพย์
 พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร.
 พระมหาชูศักดิ์ ชุตินฺธโร
 พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.
 พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร.
 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
 ผศ.ดร.ดวงเพชร สมศรี
 ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
 ผศ.ดร.นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
 ผศ.ดร.สมคิด เศษวงค์
 ผศ.ดร.เชษฐ นิมมาทพัฒน์
 ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์
 ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
 ดร.ณัฐภัทร อัมพันธ์
 ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์
 ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข
 ดร.ลำพอง กลมกุล
 ดร.ประคอง มาโต
 ผู้อำนวยการกองวิชาการ
 ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
 ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
 ผู้อำนวยการกองส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
 หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
 ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
 พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.
 พระครูวชิรคุณพิพัฒน์, ดร.
 พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร.
 พระมหาอุทตนา นรเชฏฺฐ, ผศ.ดร.
 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปัญโญ, ผศ.ดร.
 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดำคำ
 ผศ.ดร.หัตถุภรณ์ แก่นท้าว
 ผศ.สุพิมล ศรศักดิ์ดา
 ผศ.ธีร พุ่มทับทิม
 ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ ออบสิน
 ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
 ดร.ศตพล ใจสบาย
 นายจารึก ศิริพงษ์
 ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป
 ผศ.ดร.จตุพล พรหมมี
 ร.ต.ต.ดร.สนุก สิงห์มาตร
 ดร.สมชาย ชูเมือง
 ดร.สันทัต จันทร์ทาทอง
 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
 ผู้อำนวยการกองส่วนธรรมนิเทศ
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เลขานุการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองแผนงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเสน่ห์ แซวรัมย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธนิศร์ มีชื่อ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชฎารัตน์ ไชยบุญตา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีภฤตภาส บุญภิโย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุพันธ์ แสนสี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลัทธิกา หวังสุขใจ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววรภาพร แสงสี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณัฐภพ อูปะทุม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวทัศนีย์ อโรคา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ :

๑. ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างส่วนงาน ฝ่ายต่าง ๆ และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำหนังสือติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๙
๔. ยกร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประชุมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับงานพิธี
๖. จัดทำหนังสือประสานงานและอำนวยความสะดวก
๗. จัดทำทะเบียนผู้เข้าประชุม และจัดทำบัตรเข้างานที่ มจร
๘. ทำหนังสืออาราธนา สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระมหาเถระ เข้าร่วมงาน
๙. ประสานงาน อำนวยความสะดวกและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำรวจจราจรรับเสด็จ เป็นต้น
๑๐. ดูแลจัดเรียงลำดับ เครื่องไทยธรรม ของที่ระลึกประธานในพิธี
๑๑. จัดเตรียมเอกสารประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมนัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย
๑๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่าย
๑๓. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน
๑๔. ประมวลผลข้อมูล และรายงานต่อผู้บริหาร
๑๕. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการเตรียมการและบริหารการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.	ประธานกรรมการ
พระโสภณวชิราภี	รองประธานกรรมการ
พระมหาไพรัช ธรรมทีโป, รศ.ดร.	รองประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากร, ผศ.ดร.	รองประธานกรรมการ
พระมหาวิระศักดิ์ อภินนทเวที, ดร.	รองประธานกรรมการ
ดร.ศักดิ์ชัย สักกะบุชา	รองประธานกรรมการ

กรรมการ

พระมหานันทภรณ์ ปิยภาณี, ผศ.ดร.	พระมหาอานนท์ อานนโท, ผศ. ดร.
พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญโญ, ดร.	พระมหาบัณฑิต ปญจิตเมธี, ดร.
พระเนมินตะ, ดร. (Ven.Dr.Neminda)	Ven. Dr. Nguyen Anh Tuan
พระมหาขวัณชัย ปุตุตวิเสโส	พระมหาดวงทิพย์ ปรียตติธารี, ดร.
พระธรรมนันท์ ปริสุทธชโย	Ven.Dr.Ugyen Tshering
พระมหาจักรกฤษ กิตติญาณเมธี	พระมหาสมศักดิ์ สิริวรปญโญ
พระมหาสุรศักดิ์ ธีรงกูโร	พระไพรวัง ปญญาวิชโร
สามเณรตะวัน ศรีพูล	Prof. Dr. Frank Hoffman
ศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน	รศ.ดร.सानุ มหัทธนาดุลย์
ดร.แม่ชีนฤมล จิวฒนาสุข	ดร.นาฏนภางค์ โพธิ์ไพจิตร
ดร.ณัฐภัทร อ่ำพันธ์ุ	ดร.สุตธิดา พาดฤทธิ์
ดร.ณัฐกฤต อุดมผล	นางนันทิชา ไยสุข
นางสาวกชพร สอดส่อง	นายวิโรจน์ รอดสุวรรณ
นางสาวสิรินาฏ พิมเสนาะ	นางสาวอรทัย สำมะณี
นางสาวอรชร เมาะระศรี	นางสาวนัฐนันท์ เกษประทุม
นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ทุกรูป/คน	นิสิตสาขาวิชาสันติศึกษา ทุกรูป/คน
นายเปิ้ล ดาวประดิษฐ์	Ven. Ashir Bajracharya
Ven. Rajat Shakya	
รศ.ดร.โกนิฐุ์ ศรีทอง	กรรมการและเลขานุการ
พระบารมี นนทธมมิโก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสิริวัตร ปญญาวุฑโฒ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุธิดา มีเพียร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวลฎารัตน์ เกสรบัว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุรภา ศรีวิชัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพจมาน หุยทุมา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวุฒิเมธส์ วังคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ โตปฐมวงศ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่:-

๑. ดำเนินการเตรียมเอกสารและออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงงานการเงินในการจัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
๒. ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่พัก สถานที่จัดประชุม และพาหนะการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
๓. ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศทั้งหมด
๔. ดำเนินการจัดฝึกอบรม คณาจารย์และนิสิต และบุคคลทั่วไปเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมให้เกิดความประทับใจ
๕. ตั้งอนุกรรมการในการเตรียมการและบริหารการประชุม
๖. จัดทำทะเบียนผู้เข้าประชุม และจัดทำบัตรเข้างานที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN)
๗. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย